



การดำเนินกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เน้นย้ำนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยได้จัดทำประกาศโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567 เป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา เพื่อเน้นย้ำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเจตนารมณ์ที่จะไม่ที่จะไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน/ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีขอบด้วยกฎหมาย

เพื่อเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy จึงได้ประกาศแจ้งเวียนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทราบและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งเผยแพร่ประกาศ No Gift Policy ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน www.ppk.ac.th เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างวัฒนธรรมและส่งเสริมจริยธรรมตามนโยบายไม่รับของขวัญ ดังนี้

1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเงิน การบัญชี และพัสดุ

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้ถ่ายทอดและมอบนโยบายหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา โดยเน้นย้ำให้คณะครูและบุคลากรมีจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ วิธีปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และ พัสดุ รวมถึงสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและพัฒนาศักยภาพด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



2. การประชุมครูประจำเดือน

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนในระหว่างช่วงเดือน อีกทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy มอบนโยบายให้กับคณะครูและบุคลากร อีกทั้งยังได้สอดแทรกการปลูกจิตสำนึก และการสร้างวัฒนธรรมให้คณะครูและบุคลากรปฏิบัติตนในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่

